

# Từ nhiên liệu hóa thạch đến tương lai bền vững: Oxford cùng EBC Financial Group phân tích những trở ngại

*Chuỗi sự kiện WERD của EBC và Đại học Oxford khám phá tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khả năng chống chịu khí hậu, nhấn mạnh vai trò của chính sách và tài chính*

OXFORD, UNITED KINGDOM, December 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng kép của biến đổi khí hậu và bất ổn kinh tế, Khoa Kinh tế Đại học Oxford và [EBC Financial Group](#) (EBC) đã cùng tổ chức một phiên thảo luận quan trọng trong chuỗi sự kiện “Các nhà kinh tế thực sự làm gì?” (WERD). Sự kiện đã thu hút sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong giới học thuật và tài chính để thảo luận về các chiến lược cụ thể nhằm đồng bộ hóa hệ thống kinh tế với tính bền vững môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách.



Các chuyên gia hàng đầu hội tụ tại WERD, thảo luận về chống chịu biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế. Từ trái: TS Nicola Ranger, GS Andrea Chiavari, David Barrett, GS Banu Demir Pakel.

Sự kiện có tên “Kinh tế vĩ mô và Biến đổi khí hậu” bao gồm bài giảng chính của Phó Giáo sư Andrea Chiavari và buổi thảo luận “Duy trì sự bền vững: Cân bằng tăng trưởng kinh tế và khả năng chống chịu khí hậu”, do Phó Giáo sư Banu Demir Pakel điều hành. Các diễn giả tham gia gồm: Tiến sĩ Nicola Ranger, Giám đốc Nhóm Tài chính Toàn cầu tại Viện Biến đổi Môi trường và Nghiên cứu viên cao cấp tại Oxford, cùng David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd. Họ cùng nhau phân tích mối liên kết giữa chính sách, tài chính và tác động của con người, đưa ra các nhận định và khuyến nghị thực tế có thể áp dụng ngay, vượt ra ngoài lý thuyết.

**EBC Financial Group: Thúc đẩy Giao dịch có trách nhiệm và Đổi mới bền vững**

EBC Financial Group, một tên tuổi đang ngày càng mở rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, kết nối khách hàng với cơ hội giao dịch forex, hàng hóa, chỉ số và nhiều sản phẩm khác qua các giải

pháp môi giới toàn diện. Hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn và thị trường mới nổi, EBC cung cấp công cụ sáng tạo và thúc đẩy hợp tác để giải quyết các thách thức tài chính toàn cầu. Là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và đối tác chiến dịch "United to Beat Malaria" của Liên Hợp Quốc, EBC cam kết xây dựng một tương lai bền vững, công bằng và giao dịch có trách nhiệm.

Sự tham gia của EBC tại sự kiện WERD thể hiện tính cấp thiết trong việc kết nối thị trường tài chính với nghiên cứu học thuật để giải quyết các vấn đề khí hậu và kinh tế. EBC đã góp phần vào việc làm nổi bật các bước đi thực tiễn để điều chỉnh hệ thống tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững.

Liệu chúng ta có thể phát triển kinh tế và bảo vệ hành tinh?

Trọng tâm của các cuộc thảo luận là nhận thức rằng an ninh tài chính và môi trường là những vấn đề chung toàn cầu. Tiến sĩ Chiavari đã có bài giảng về chi phí kinh tế của biến đổi khí hậu, chỉ ra sự tăng trưởng mạnh mẽ của GDP toàn cầu từ cuộc cách mạng công nghiệp và tác động môi trường từ nhiên liệu hóa thạch và khí thải CO<sub>2</sub>. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của chi phí xã hội của carbon trong xây dựng chính sách.

Ông nhấn mạnh khái niệm chi phí xã hội của carbon, một chỉ số đo lường chi phí mà xã hội phải gánh chịu từ khí thải. "Thuế carbon không chỉ là nhu cầu môi trường mà còn là kinh tế", ông khẳng định. Tiến sĩ Chiavari giải thích cách các biện pháp này tạo ra động lực kinh tế để hướng doanh nghiệp và cá nhân đến các lựa chọn bền vững. Ông làm rõ rằng thuế carbon đánh vào carbon, không phải năng lượng, tạo động lực mạnh mẽ để chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng thay thế.



Giáo sư Andrea Chiavari khai mạc buổi thảo luận của chuỗi sự kiện WERD, chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về chi phí kinh tế của biến đổi khí hậu và vai trò của thuế carbon trong việc thúc đẩy phát triển bền vững



Các diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực đa dạng chia sẻ các chiến lược nhằm cân bằng giữa phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế toàn cầu tại buổi thảo luận của chuỗi sự kiện WERD

Cuộc thảo luận nhóm sau đó đào sâu vào khả năng cân bằng tăng trưởng kinh tế với khả năng chống chịu khí hậu, do Tiến sĩ Banu Demir Pakel điều hành.

Kết nối chính sách, tài chính và hành động qua các quan điểm khác nhau

Cuộc thảo luận nhóm đào sâu vào sự tương tác giữa tăng trưởng kinh tế và khả năng chống chịu khí hậu. Các thành viên đã chia sẻ quan điểm về cách hệ thống toàn cầu có thể thích ứng với hai thách thức lớn này.

Tiến sĩ Chiavari nhấn mạnh tầm quan trọng của một phản ứng quốc tế phối hợp để giải quyết biến đổi khí hậu, vì khí thải không có biên giới. Ông cảnh báo rủi ro "rò rỉ carbon" khi các chính sách nghiêm ngặt ở một quốc gia có thể chuyển khí thải sang nơi có quy định lỏng lẻo hơn. Ông ủng hộ các chính sách hợp tác quốc tế để đảm bảo quá trình chuyển đổi sang phương thức bền vững là công bằng và toàn diện.

Tiến sĩ Ranger chỉ ra rằng hành động khí hậu không chỉ là chi phí mà còn là cơ hội. Bà nhấn mạnh tiềm năng tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi đối phó với rủi ro khí hậu. Bà kêu gọi chuyển hướng trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch sang đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Barrett, với kinh nghiệm thị trường tài chính sẵn có, khẳng định sự cần thiết điều chỉnh động lực thị trường để đạt được mục tiêu bền vững. Ông cũng chỉ trích việc triển khai hiện tại của ESG, cho rằng chỉ là một bài tập tuân thủ hình thức. Ông yêu cầu các chính sách mạnh mẽ hơn để mang lại tác động thực sự.



Tiến sĩ Nicola Ranger và David Barrett làm nổi bật các cơ hội trong tài chính khí hậu và sự cần thiết phải tăng cường hợp tác toàn cầu tại sự kiện WERD do Oxford tổ chức



David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các chính sách có thể thi hành để đồng bộ hóa các thị trường tài chính toàn cầu với những hành động khí hậu mang tính thiết thực

Barrett cũng cảnh báo về các "câu lạc bộ khí hậu", nơi các sáng kiến khí hậu có thể không đồng bộ giữa các khu vực. Ông nhấn mạnh rằng sự tham gia của tất cả các đối tác chính là cần thiết để đạt tiến bộ chung trong giải quyết thách thức khí hậu.

Những bước đi thực tế nào mà các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân cần thực hiện để xây dựng một tương lai bền vững và an toàn cho tất cả mọi người?

Cuộc thảo luận tiếp tục với các quan điểm đa dạng về vai trò hợp tác của chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân trong giải quyết vấn đề khí hậu.

Vai trò của Chính phủ: Chính sách và Kế hoạch

Tiến sĩ Demir Pakel nhấn mạnh sự quan trọng của giáo dục và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, đặc biệt là vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy thay đổi. Bà cho biết: "Vai trò của chính phủ là bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục sớm về hậu quả của biến đổi khí hậu. Chính phủ cần có các chính sách không chỉ khuyến khích khu vực tư nhân mà còn hướng dẫn hành vi tiêu dùng. "Đây là một hệ thống phức tạp, nơi chính phủ đóng vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch và hướng dẫn hành động ở mọi cấp độ," bà chia sẻ.

Bà cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp thường nhìn nhận vấn đề từ góc độ ngắn hạn, khác biệt với chính phủ. Do đó, hành vi của họ cần phải thay đổi, và chính phủ cần thực thi các chính sách để thay đổi hành vi của cả khu vực tư nhân và người tiêu dùng.

Động lực thị trường và thuế Carbon

Tiến sĩ Chiavari chỉ ra rằng can thiệp từ chính phủ, đặc biệt thông qua thuế carbon, là cần thiết để sửa chữa các sai lệch của thị trường. Khi đưa chi phí xã hội của khí thải vào giá năng lượng, chính phủ có thể khuyến khích các quyết định tiêu dùng và đầu tư có trách nhiệm hơn.

Thay đổi câu chuyện: Chuyển đổi tích cực

Tiến sĩ Ranger cho rằng vấn đề chính trong hành động khí hậu hiện nay là thiếu nhận thức. “Chính phủ chủ yếu làm theo lựa chọn của công chúng, nhưng sự thiếu nhận thức về lợi ích ngay lập tức của chuyển đổi năng lượng xanh, như an ninh năng lượng và sức khỏe cộng đồng, là một vấn đề lớn”.

Bà chỉ trích câu chuyện biến đổi khí hậu đã được truyền tải như một thách thức tốn kém. “Chúng ta phải đưa ra quyết định khó khăn, nhưng nếu có chính sách đúng đắn, chuyển đổi công bằng sẽ ít tốn kém và mang lại nhiều lợi ích,” bà nói.

Bà Ranger cũng đề cập đến việc chuyển hướng các trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vào công nghệ sạch như một cách để thúc đẩy chuyển đổi tích cực. “Chúng ta hiện tại đang chi từ 5 đến 7 nghìn tỷ đô la vào trợ cấp nhiên liệu hóa thạch mỗi năm. Nếu chuyển số tiền này vào năng lượng sạch, vấn đề sẽ được giải quyết”.

Bà kêu gọi thay đổi cách truyền tải thông tin để nhấn mạnh các cơ hội kinh tế mà hành động khí hậu mang lại, nói rằng: “Chúng ta cần đảm bảo mọi người hiểu rằng đây là một sự chuyển đổi tích cực”.

Cuối cùng, bà Ranger kêu gọi chính phủ dẫn đầu trong việc thay đổi câu chuyện về khí hậu: “Chính phủ cần nói rõ: Đây là con đường, đây là lợi ích cho bạn, và đây là những gì cả nhà đầu tư và công chúng cần”.

Vai trò của Doanh nghiệp và Cá nhân: Trách nhiệm và đổi mới

Ông Barrett chia sẻ quan điểm rõ ràng về vai trò của doanh nghiệp và cá nhân trong hành động khí hậu. Ông cảnh báo rằng ngành tài chính sẽ không thúc đẩy bền vững nếu thiếu khuôn khổ pháp lý rõ ràng. “Các thị trường tài chính cần có động lực để hành động. Khi được chỉ dẫn đúng đắn, họ có thể làm nên những điều phi thường”.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cá nhân trong việc thúc đẩy sự thay đổi qua hành vi tiêu dùng và bầu cử. “Cá nhân có thể yêu cầu các nhà làm chính sách chịu trách nhiệm và thúc đẩy các thực hành bền vững”.

Mặc dù chỉ trích các biện pháp như khung của ESG thiếu tính linh hoạt, ông Barrett lạc quan về tiềm năng sáng tạo của ngành tài chính. “Tài chính có thể giải quyết các vấn đề lớn, nhưng cần động lực đúng đắn và chiến lược dài hạn để đối phó với khủng hoảng khí hậu”.

Để xem đầy đủ buổi thảo luận của WERD về “Kinh tế vĩ mô và Khí hậu”, bao gồm bài giảng và thảo luận, vui lòng truy cập <https://youtu.be/MD5vaMjQdkc>.

###

## Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu vực tài chính Luân Đôn, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và các giải pháp đầu tư đa dạng. EBC đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình như một công ty môi giới toàn cầu, với sự hiện diện rộng lớn tại các trung tâm tài chính quan trọng như London, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, Sydney, Quần đảo Cayman và các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh, Đông Nam Á, châu Phi và Ấn Độ. EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất. Các công ty con của EBC Financial Group được quản lý và cấp phép tại các khu vực pháp lý địa phương. EBC Financial Group (UK) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC).

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn và trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985 đến sự kiện thiên nga đen Thụy Sĩ 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC đồng thời cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, EBC hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn

nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại công chúng.

<https://www.ebc.com/>

Douglas Chew

EBC Financial Group

+60 11-3196 6887

[email us here](#)

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[X](#)

[LinkedIn](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

[Other](#)

---

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/766777576>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2024 Newsmatics Inc. All Right Reserved.